

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa toàn thể bà con cử tri,

Kính thưa quý đại biểu!

Tôi tên là: **PHAN VĂN THU**

Sinh ngày: 08/04/1960.

Quê quán: Đức Đồng – Đức Thọ – Hà Tĩnh.

Nơi cư trú hiện nay: Khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chức vụ và đơn vị công tác đang đảm nhiệm: Ủy viên Đảng Đoàn, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!

Sau 40 năm công tác trong quân đội, được Đảng, Nhà nước, quân đội cho nghỉ hưu, theo yêu cầu của tổ chức và được sự tín nhiệm của Hội cựu chiến binh (CCB) các cấp, bản thân tôi tham gia công tác Hội CCB tại cơ quan CCB tỉnh. Tôi đã cùng các đồng chí lãnh đạo CCB quán triệt tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao và thực tiễn yêu cầu của Hội CCB. Chăm lo, giữ vững, phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với phong trào CCB gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là các hoạt động trong phong trào xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, hoạt động nghĩa tình. Là một tổ chức thành viên của MTTQVN tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của địa phương, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các thế hệ CCB, nhân dân thông qua tổ chức Hội CCB. Phản ánh kịp thời cho cơ quan chức năng, cho cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết, chăm lo bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, nhất là những chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước liên quan đến người có công, cựu chiến binh.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!

Tôi vinh dự được là người ứng cử làm đại biểu HĐND tỉnh và được giới thiệu về ứng cử ở huyện Bù Đăng, đơn vị bầu cử số 22, gồm các xã: Đức Liễu, Thống Nhất, Đăng Hà, Nghĩa Bình.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Cùng với sự phát triển và đi lên của tỉnh Bình Phước những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận chung sức, chung lòng của nhân dân các dân tộc Bù Đăng, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,89%, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục phát triển, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả, bảo đảm đảm quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, Bù Đăng vẫn còn những khó khăn, thách thức. Trong những năm tới, trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đòi hỏi phải nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ xác định.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!

Tôi suy nghĩ rằng, là đại biểu HĐND tỉnh phải sâu sát, cùng lãnh đạo các cấp ở huyện Bù Đăng thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế, kêu gọi thu hút đầu tư, phát huy lợi thế đất đai... Trong đó, phát triển nông nghiệp được xem là một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển, nhất là nông nghiệp, sản xuất theo tiêu chuẩn theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, kết nối thị trường để phát triển, gắn sản xuất phát triển với bảo vệ tài nguyên môi trường. Không để những hệ lụy do quá trình phát triển tác động xấu đến môi trường sống. Thực hiện tốt an sinh xã hội, góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, giữa người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi người, mọi nhà đều được thụ hưởng kết quả của phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Với nhận thức đó, tôi mong muốn được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh để có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh nói chung và huyện Bù Đăng nói riêng. Tôi xin dự kiến chương trình hành động như sau:

Một là, bản thân tôi luôn cố gắng thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, nghiên cứu sâu, kỹ nội dung yêu cầu thực tiễn đặt ra của từng nghị quyết, quyết nghị của HĐND, tham gia thảo luận, biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND theo luật định. Sâu sát địa phương cơ sở và cử tri. Chịu sự giám sát của cử tri, luôn tìm hiểu, luôn lắng nghe, luôn tôn trọng, tổng hợp phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, kiến nghị trực tiếp thông qua các kỳ họp của HĐND tỉnh về tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những bức xúc của nhân dân, địa phương, bà con cử tri. Tham gia có trách nhiệm cao vào việc xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Hai là, với trách nhiệm, chức trách, tôi sẽ tham gia cùng lãnh đạo Hội CCB tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội, là thành viên MTTQVN tỉnh tổ chức cho Hội CCB theo yêu cầu và chức năng tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng

thời, chăm lo bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, các thế hệ CCB và nhân dân; hướng về cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe phản ánh của cử tri, của hội viên, từ đó kiến nghị giải quyết kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Ba là, động viên, vận động các thế hệ CCB phát huy truyền thống của đệp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyên truyền vận động trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Bốn là, luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập nâng cao kiến thức kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, năng lực, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu bầu cử.

Kính mong được đón nhận ý kiến đóng góp của quý đại biểu, của bà con cử tri, sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận của cử tri, xứng đáng sự tín nhiệm và kỳ vọng của cử tri.

Xin cảm ơn quý đại biểu, bà con cử tri. Kính chúc quý đại biểu, bà con cử tri và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn!